



**THÔNG BÁO**

**VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHO TRẺ LÀM CON NUÔI**

(Đính kèm theo Công văn số *R601* /STP-HT ngày *09/5/2019*)

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ của trẻ em sau đây được giải quyết cho làm con nuôi:

Họ và tên: **Hoàng Thảo Phương Khanh**

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/2016

Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tình trạng sức khỏe: Thiếu máu hồng cầu hình liềm bẩm sinh Thalassemie, nhiễm CMV dương tính với IgG >208.2, biến chứng tăng men gan SGOT (78UI), SGPT (119UI) rất cao, có nguy cơ suy chức năng gan sớm.

Hiện trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, địa chỉ: 273 Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả xác minh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi thì trẻ Hoàng Thảo Phương Khanh là con của bà Hoàng Thị Thảo Vy, hộ khẩu thường trú tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ngày 11/12/2014, bà Vy chuyên khẩu về tại ấp 1, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Do không liên lạc được với bà Hoàng Thị Thảo Vy nên Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh không thể lấy ý kiến của bà Vy về việc cho trẻ Hoàng Thảo Phương Khanh làm con nuôi theo quy định.

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ Ủy ban nhân dân xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hoặc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.